



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
15 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 15 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,373 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,622,600 ราย รักษาหายเพิ่ม 11,551 ราย รักษาหายสะสม 2,467,383 ราย ยังรักษาอยู่ 132,728 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย เสียชีวิตสะสม 22,489 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 413,607,864 (+1,352,426) ราย เสียชีวิต 5,841,586 (+6,258) ราย รักษาหาย 335,246,903 (+2,295,526) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **ฮ่องกง** นางแครรี หล่ำ ผู้นำฮ่องกง ระบุ สถานการณ์การโควิด 19 รุนแรงจนเกินศักยภาพที่จะรับมือ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง **สหรัฐ** อนุมัติใช้ เบบเทโลวิแมบ ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีตัวใหม่จาก บ.ลิลลี่ เผยรับมือโควิดโอมิครอนได้ **เกาหลีใต้** เริ่มฉีดกระตุ้นเข็ม 4 ให้กลุ่มเสี่ยง สิ้นเดือนก.พ.นี้ **ฟิลิปปินส์** เร่งพิจารณาให้คลินิกเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิดเพิ่มเติม **บังกลาเทศ** เตรียมเปิดเรียนหลังโควิดทุเลาลง **สิงคโปร์** อนุมัติใช้วัคซีนนิววาโซวิดของโนวาแวกซ์เป็นกรณีฉุกเฉิน **ลาว** เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ประเด็นสำคัญ

1. ปลอดภัยโควิด 19 ออกจากภาวะฉุกเฉินวิกฤต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., ไทยโพสต์, voicetv, one31, nationtv, mcot, INN, NBT, TNN, thebangkokinsight, workpointtoday) ทีวีช่อง 3, 9

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีการนำโรคโควิด 19 ออกจากบริการ UCEP ไม่ได้ หมายความว่ายกเลิก แต่จะทำให้โควิด 19 เป็นโรคปกติ ไม่ใช่โรคฉุกเฉิน หากติดโควิด 19 แล้วมีอาการหนักสามารถเข้ารับการรักษาฉุกเฉินได้ในสถานพยาบาลทุกที่ สปสช.ดูแล และรัฐจ่ายตามสิทธิที่ทุกคนมีอยู่ ทั้งนี้ ระบบฉุกเฉินรัฐจะดูแล 3 วัน และส่งตัวมาที่ รพ.ของรัฐซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ ไม่ได้ตัดการดูแล สปสช.ได้ให้รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้มีประกันหากต้องการความสะดวกสบาย และยินดีจ่ายส่วนต่าง สามารถเข้ารับ.เอกชน ส่วนความกังวลว่าประกันสุขภาพจะไม่ครอบคลุมกรรมการแพทย์ สปสช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกหลักเกณฑ์ เพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้ซื้อประกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, infoquest, thailandplus, thestandard, amarintv, sondhitalk, moneyandbanking, plewseengern, TNN, INN, NBT, ejan, 77kaoded)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงกรณีเสนอให้เลื่อนปลอดภัยโควิด 19 ออกจาก UCEP จากวันที่ 1 มี.ค. เป็น 1 เม.ย. ว่า รองนายกฯ และรมว.สธ. มอบหมายให้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประกาศดังกล่าว เพราะจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ อยู่ระหว่างการร่างประกาศฯ ซึ่งการขยายไปวันที่ 1 เม.ย.เป็นข้อเสนอเดิมของตน แต่ยังไม่ได้กำหนดออกมาขณะนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ต้องดูว่าเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ทีวีช่อง 7,9, one31, js100, mcot, INN, NBT, nationtv)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า ปชช.สามารถใช้สิทธิรักษาตามสิทธิ UCEP เข้ารับการรักษาใน รพ. ทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพันวิกฤติ แต่ UCEP จะดูแลผู้ป่วยวิกฤติจริงๆ โดยปัจจุบันมีเตียงรองรับกว่า 30,000 เตียง และมีเตียงสำหรับผู้ป่วยมีอาการน้อย 1.3 แสนเตียง ซึ่งจะสามารถขยายเตียงไปให้ผู้วิกฤติได้เพิ่มเติม พบว่าการระบาดในไทยเป็นสายพันธุ์โอมิครอนกว่า 90% อาการรุนแรงน้อยกว่าเดลตาถึง 7 เท่า ขอให้ประชาชนรีบมาฉีดวัคซีน และคิดเสมอว่าตนเองและคนรอบข้างติดเชื้อ เพื่อป้องกันและเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าโอมิครอนมีอาการน้อย และปชช.นิยมเดินทางไปรักษาตาม รพ.ใหญ่ๆ ทำให้ผู้ป่วยโรคอื่นๆ รับการรักษาไม่ได้ ที่ประชุมจึงเห็นควรปรับโรคโควิดให้รักษาตามสิทธิที่มีอยู่ ส่วน HI หากเป็นผู้ป่วยระบบใดจะเข้าสู่ระบบ HI ของระบบนั้น หากอยู่ในอาการวิกฤติสามารถใช้กรณีวิกฤติ โทร. 1669 และรักษาพยาบาลได้ทุกแห่ง ทั้งนี้ ยืนยันว่ายังคงรักษาฟรีตามสิทธิ แต่หากอาการไม่วิกฤติไปรักษานอกเครือข่าย เช่น รพ.เอกชน ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเอง ส่วนระบบประกันสุขภาพยังเป็นไปตามกรมธรรม์ แต่พบว่าบางบริษัทที่ความไม่มีการจ่ายเงิน และคุ้มครองให้กับผู้ป่วย HI สธ.เตรียมทำหนังสือไปที่ คปภ.ว่า ผู้ป่วยที่รักษาในระบบ HI เป็นการรักษาแบบผู้ป่วยใน จึงมีสิทธิได้รับการเยียวยา และจะใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้เข้ารับการรักษาใน รพ. ไม่ได้ เพราะระบบ CI และ HI ถือเป็น การรักษาเช่นเดียวกัน พร้อมยืนยันยังไม่ได้ยกเลิกการรักษาใน Hospital

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, ประชาชาติ

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ส่งบันทึกข้อความด่วนที่สุดถึงปลัด สธ. เรื่อง รายงานความเห็นต่อหนังสือสมาคมประกันชีวิตไทย สาระสำคัญระบุถึงหนังสือของสมาคมประกันชีวิตไทยแจ้งแนวปฏิบัติการให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด 19 ถึงแนวทางการรักษาไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็น “ผู้ป่วยใน” ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ/มีอาการเพียงเล็กน้อย ให้กักตัวที่บ้าน ส่งผลกระทบให้สถานพยาบาลเอกชนปฏิเสธการรับผู้ป่วยและส่งต่อให้ รพ.ของรัฐทำการรักษา และอาจส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตหลายแห่งไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาล/ ค่าชดเชยรายได้ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต จึงได้พิจารณาและหารือข้อตกลงร่วมกับผู้แทนสำนักงานปลัดฯ กรม สบส. และผู้แทนกรม คร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก., INN, amarintv)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ เน้นย้ำถึงการดูแลสุขภาพของปชช.ต้องให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติโควิด 19 ไม่ทอดทิ้งปชช.อย่างแน่นอน หากป่วยด้วยโรคโควิด 19 ยังคงสามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิสุขภาพของตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เหมือนเดิม พร้อมชี้แจงกรณีกระแสข่าวอ้างการถอดการรักษาคovid 19 ออกจาก UCEP ทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่า หากติดโควิด 19 ต้องจ่ายค่ารักษาเอง โดย สธ.มีแผนปรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 มาเป็นการรักษาตามสิทธิการรักษาพยาบาลของแต่ละคนนั้น ขอยืนยันว่า ปชช.ยังได้รับการรักษาเหมือนเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งยังสามารถไปรับบริการในรพ.เอกชนได้ หากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ขอปชช.อย่ากังวลเรื่องการรักษา ย้ำการถอนโควิด 19 ออกจาก UCEP ไม่ได้หมายความว่า หดสิทธิรักษาฟรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, newtv, plewseengern)

- น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย แพทย์รู้สภาพตัดตอนบิดเบือนข้อความให้ ปชช.เข้าใจผิดเกี่ยวกับการปลดโควิดจากการรักษาฟรีฯ ควรระวังการตัดตอนข้อความไปสื่อสารเป็นภาพ เพราะอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดมาตรา 14 (1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ขอให้ ปชช.เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยกย่องติดอันดับโลกมาโดยตลอด ทั้งในการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปและการจัดการรักษาพยาบาลโรคโควิด ติดตามข้อมูลจริงโดยตรงจากทางรัฐบาลหรือ สบสช. เท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก.)

- นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. กล่าวถึง กรณีมีการเผยแพร่ภาพบนเฟซบุ๊ก พรรค พท. ระบุอย่าด่วนปลดโควิด 19 จากสิทธิรักษาฟรี คนไทยยังลำบาก ผู้ติดเชื้อรายวันยังสูงว่า เป็นการบิดเบือนข่าวสารอย่างน่ารังเกียจ ความจริงสิ่งที่ภาครัฐจะปฏิบัติคือ การเอาโควิด 19 ออกจากบริการ UCEP ให้ประชาชนไปใช้สิทธิการรักษาที่มีแทน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม สิทธิข้าราชการ แปลว่ารัฐยังคงดูแลปชช.อยู่ ที่สำคัญประชาชนไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

2. วัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, ผจก., สวท., กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ช่อง 5,7,9, mcot, thaipbs,TNN, infoquest, amarintv, newtv, workpointtoday, bluechipthai, plewseengern, thailandplus, thestandard)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สูตรฉีดวัคซีนโควิด 19 ทางเลือกให้ผู้ปกครอง สำหรับกลุ่มเด็กอายุ ตั้งแต่ 5-17 ปี รวมแล้ว 5 สูตร โดยยืนยันทุกสูตรได้พิจารณาจากคำแนะนำของ คกก.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ และภายใต้การขึ้นทะเบียนของ อย. ฉีดได้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ช่อง 9, thejournalistclub, mcot, TNN, thailandplus

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผู้ปกครองเฝ้าระวังอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี ได้แก่ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีไข้ ก่อนการฉีดควรเตรียมตัวเด็กให้พร้อม รับประทานอาหารและน้ำตามปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ

- นพ.อดิศักดิ์ ตาตาดั่ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ เผยไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงหลังฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่ม 5-11 ปี แต่จำเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาที ในสถานที่ฉีดวัคซีนด้วยเสมอ ส่วนอาการข้างเคียงทั่วไปพบน้อยกว่ากลุ่มเด็กโตและผู้ใหญ่ หายได้เองเมื่อรับประทานยาลดไข้และพักผ่อนให้เพียงพอ ทั้งนี้ หลังฉีดวัคซีน ผู้ปกครองควรดูแลไม่ให้บุตรหลานออกกำลังกายที่แข็งแรงมาก 7 วัน เพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หากเกิดอาการรุนแรงควรพบแพทย์ทันที หลังรับวัคซีนยังคงต้องรักษามาตรการป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, มติชนสุดสัปดาห์, ช่อง 7, newtv, nationtv, workpointtoday, js100, INN, thebangkokinsight, topnews, thejournalistclub)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ผลสำรวจผู้ปกครองอนุญาตให้ฉีดวัคซีนเด็กที่หือไหน พบว่า ร้อยละ 75.3 ผู้ปกครองจะอนุญาตให้เด็กอายุ 5-11 ปี รับประทานป้องกันโควิด 19 และร้อยละ 24.7 ไม่ขอรับวัคซีน เนื่องจากคำนึงถึงอาการข้างเคียงและผลระยะยาวของวัคซีน สำหรับชนิดของวัคซีนที่ต้องการตามที่ขึ้นทะเบียนจาก อย. พบร้อยละ 59.2 วัคซีน Pfizer ร้อยละ 30.7

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

วัคซีน Sinopharm ร้อยละ 5.6 วัคซีน Sinovac และร้อยละ 4.6 สูตรไขว้ฉีดสลับชนิดของวัคซีน แสดงให้เห็นว่าความต้องการที่จะฉีดวัคซีนให้เด็กยังอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3 ใน 4 และการเลือกฉีดชนิดวัคซีนมีความหลากหลาย พร้อมแนะนำการให้ความรู้ประโยชน์ ผลที่ได้รับ และอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากวัคซีนชนิดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ปกครอง

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

- นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ทวิตข้อความว่าไทยจะบริจาค AZ 3.05-3.55 ล้านโดสให้เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม เนปาล เคนยา เอธิโอเปีย ขณะที่รับบริจาค (และซื้อ) Sinovac จากจีน และนำ Sinovac มาไขว้เป็นเข็มแรกให้เด็ก 6-11 ปี, 12-17 ปี และ 6-17 ปี โดยมีคนรีทวีตจำนวนมาก และไม่เห็นด้วยกับใช้สูตรไขว้ฉีดให้เด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการออนไลน์ในหัวข้อ "วัคซีน mRNA ฉีดในเด็ก 5-11 ปี : เรื่องที่พ่อแม่ ต้องรู้" โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรวมถึงผู้ปกครอง มีความเข้าใจ และเชื่อมั่นในวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี

3. เตรียมเสนอยกเลิกตรวจ Test & Go ครั้งที่ 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงการเตรียมเสนอยกเลิก Test & Go ในการตรวจครั้งที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ คาดจะมีผลบังคับใช้ประมาณ 1 มี.ค.65 โดยต้องรอเสนอ ศบค. พิจารณาก่อน ส่วนจะให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นเมื่อใดนั้น ขอประเมินสถานการณ์อีก 2-3 เดือน เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้ เพราะข้อมูลต่างๆ ทั้งการฉีดวัคซีนของประเทศไทยและโลกมีพัฒนาการมาก

4. คลัสเตอร์และรายงานการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน

- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ทิศทางโควิดทั่วโลกถือว่าลดลง แต่ทางเอเชียมีแนวโน้มสูงขึ้นเกินหลักหมื่นรายต่อเนื่อง สิ่งที่น่าห่วงคือผู้ป่วยปอดอักเสบ ใช้เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิต ขณะนี้ไทยติดเชื้อโอไมครอน 80% เดลตา 20% ซึ่งยังวางใจไม่ได้ คลัสเตอร์สำคัญยังเป็นร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ ตลาด และโรงเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- ที่ประชุม ศบค.สธ. มีข้อสั่งการประเด็นการรายงานสถานการณ์โควิด 19 เห็นชอบให้ปรับเป็นรายสัปดาห์ แต่ขอให้ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าไม่ได้มีการปกปิดข้อมูล และจะรายงานรายวัน วันที่ 14 ก.พ.เป็นวันสุดท้าย จะรายงานอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 21 ก.พ. ทั้งนี้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่าปัจจุบัน สธ.รายงานทุกข้อมูลให้ทาง ศบค.อยู่แล้ว อยู่ที่ว่าข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ ประชาชนยังสามารถเข้าถึงได้ แต่การรายงานอยู่ที่ ศบค.จะหยิบข้อมูลชุดใดไปรายงานบ้างในแต่ละวัน ด้าน พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวถึงการรายงานผู้ติดเชื้อแบบ 7 วันว่า อาจจะมีการขจัดเจเนอไทป์ในสัปดาห์นี้ อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจากมีบางจังหวัดไม่ได้รายงานเข้ามาแบบเรียลไทม์ ระหว่างนี้ยังคงรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายวันไปก่อน ส่วนการแถลงข่าวของ ศบค.ยังคงเป็นวันจันทร์และวันพฤหัสบดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์สยามรัฐ

- ลพบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 87 ราย/ เชียงราย ตรวจ ATK ผลเป็นบวกพุ่ง 502 ราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39 ราย/ เชียงใหม่ ติดเชื้อใหม่ 317 ราย ตรวจ ATK ผลเป็นบวกอีก 1,291 ราย/ นครราชสีมา ผู้ป่วยยืนยัน 456 ราย เผ่าระวัง 16 คลัสเตอร์ในหลายอำเภอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ch7)

- นายรัชชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึง กรณีนักโทษของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางติดโควิดกว่า 700 ราย ตรวจสอบพบว่าจะเป็นการปนเปื้อนมากับสิ่งของที่เข้าภายในทัณฑสถานฯ และคาดเป็นสายพันธุ์โอไมครอน ทั้งนี้ สั่งการจนท.ให้ดำเนินการตรวจเชิงรุกทั้งหมด 1,080 คน เบื้องต้นแพทย์จ่ายยาฟ้าวิโรจยาผู้ตรวจพบเชื้อทุกราย

5. ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ข้อมูลที่ระบุว่า ผู้หญิงที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกและมีบุตรยาก ส่วนในผู้ชายจะทำให้มีปัญหาจำนวนเชื้อสperm น้อยลง มีบุตรยากหรือเป็นหมัน กรมควบคุมโรคตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงว่ายังไม่มีความเสี่ยงว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จะส่งผลต่อความสามารถในการมีบุตรทั้งในเพศหญิงและเพศชาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.

- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ข้อมูลสวมหน้ากากอนามัยที่ไม่ระบุ VFE จะป้องกันไวรัสไม่ได้ เป็นข้อมูลเท็จ

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาขอแนะนำชาวพุทธในการเลือกซื้อชุดสังฆทาน เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของภิกษุสงฆ์ โดยสังเกตผลิตภัณฑ์ที่ใส่ในชุดสังฆทาน ไม่ควรใส่ผลิตภัณฑ์อาหาร/ยาปะปนกับผลิตภัณฑ์อื่น เพราะอาจปนเปื้อนสารเคมีและดูดซับกลิ่น อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของภิกษุสงฆ์ สังเกตภาชนะหีบห่อต้องบรรจุเรียบร้อยไม่ฉีกขาด สะอาด และสังเกตวันหมดอายุของอาหารและยา หากเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโควิด 19 ให้ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ ออย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผจก., acnews, thailandplus</p> <p>- กรม สบส. เผยผลสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาเล่นไลน์ของสังคมไทย มีความคิดเห็นว่าการฉลองวันวาเลนไทน์กับแฟนด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้มากที่สุด ย้ำเตือนวัยรุ่นรักตนเองและคนที่รักด้วยการลด ละ เลิก และการฉลองวาเลนไทน์ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจเสี่ยงไม่สวมถุงยางอนามัย และการรวมกลุ่มแพร่กระจายเชื้อโควิด 19</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ปัญหาเด็กเกิดน้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, Chiangmainews, newtv)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สส. กล่าวว่า ปัญหาเด็กเกิดน้อยจะทำให้เกิดปัญหาต่อโครงสร้างประชากร ปัญหาแรงงาน สังคม และเศรษฐกิจ โดยอนาคตประชากรจะมีอายุเฉลี่ยมากขึ้นจาก 70-80 ปี เป็น 90-100 ปี คนวัยทำงาน 1 คน ต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูทั้งคนชราและเด็ก ดังนั้น จึงต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาตั้งแต่วินิจฉัยนี้ด้วยการพยายามปรับแก้ค่านิยมให้ประชากรมีลูกมากขึ้น</p> <p>- นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการประกาศใช้นโยบายวางแผนครอบครัวแห่งชาติตั้งแต่ปี 2513 ทำให้จำนวนการเกิดปี 2562 ลดต่ำกว่า 600,000 คนเป็นครั้งแรก ล่าสุดเหลือเพียง 544,570 คน ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากร ทำให้ฐานแคบลง ไม่นับนี้ ยังส่งผลให้จำนวนผู้เสียภาษีน้อยลง งบประมาณในการดูแล ปชช.ไม่เพียงพอ การขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ และเกิดสังคมไร้ลูกหลาน ความอบอุ่นในครอบครัวขาดหายไป ซึ่งเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้</p>	
<p>บริโภคไส้กรอกมี อย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>-จากกรณี ออย. ร่วมกับ ตำรวจ สภ.พระอินทร์ราชา จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตไส้กรอกและโกดังเก็บไส้กรอก ในพื้นที่หมู่ 5 และหมู่ 12 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน พบเป็นโรงงานที่ผลิตและเก็บไส้กรอกชนิดเดียวกับที่ทาง ออย. ตรวจพบสารที่มีอันตรายต่อร่างกาย พร้อมกับอายัดและสั่งปิดโรงงานและโกดัง ล่าสุด บรรยายภาศที่ตลาดแกรนด์ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พบประชาชนลดการบริโภคไส้กรอก หันไปเลือกซื้อไส้กรอกยี่ห้อที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยมี อย.รับรอง โดยส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าจะซื้อไส้กรอกมาจากรถที่นำมาส่ง</p>	
<p>กินปลาหมึกซ้อต เสี่ยงเชื้อแบคทีเรีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, thailandplus, bluechipthai, thebangkokinsight, newtv, 77kaoded)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระแสการกินปลาหมึกซ้อต อาจเสี่ยงได้รับเชื้ออหิวาต์เทียม เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ตามโคลนตมในทะเลหรือตามชายฝั่ง ทำให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย มีอาการอาหารเป็นพิษ หากรุนแรงมาก ๆ ส่งผลให้เกิดกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ ขอให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ เลือกซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารที่สดจากร้านที่ได้มาตรฐาน ก่อนปรุงประกอบอาหาร ต้องล้างมือให้สะอาดและนำวัตถุดิบมาล้างเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรค พร้อมทั้งปรุงอาหารด้วยความร้อนให้สุกทั่วถึง จะสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>	
<p>โครงการอาสาดูแลหัวใจหมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, bangkok-today, thepeople, springnews)</p> <p>-นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ รพ.เมตพาร์ค เผย รพ. ร่วมกับพันธมิตร จัดโครงการ “อาสาดูแลหัวใจหมอ” เพื่อป้องกันแพทย์เสียชีวิตจากโรคหัวใจ เปิดโอกาสให้แพทย์ไทยอายุ 35 – 70 ปี ในทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัย คัดกรอง เพื่อค้นหาปัญหาของหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวผิดปกติ และให้การรักษา ที่ศูนย์หัวใจ (Cardiology Center) รพ.เมตพาร์ค โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 14 ก.พ. - 12 ส.ค. 2565</p>	
<p>แจกถุงยาง-ยาคุมกำเนิด ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ</p> <p>-นพ.จักรกริช ใจวัศศิริ รองเลขาธิการ สปสช. เผย นโยบาย "ป้องกันการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์" เริ่มทำในปี 2565</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โดย ยาคุมชนิดกิน แจกให้ผู้หญิง อายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป ปีหนึ่งรับได้ไม่เกิน 13 แผง สมัครทางแอปเป๋าตัง และยืนยันเพื่อรับสิทธิ เริ่ม ก.พ.นี้เป็นต้นไป สำหรับถุงยางอนามัย แจกให้ทุกคนที่อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถรับได้สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 10 ชิ้น โดยวิธีรับแค่ แอดไลน์ สปสช. แล้วสแกน QR code ที่หน่วยบริการ คก.แจกถุงยางอนามัย เพื่อรับไปใช้ ทั้งนี้ จุดบริการรับยาคุมและถุงยางอนามัย สามารถรับได้ที่ ร้านขายยา รพ.เอกชน คลินิกเวชกรรม และหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. เริ่มแจก 1 เม.ย. 2565